

Số: /BC-BCĐ

Ninh Thuận, ngày tháng 02 năm 2021

BÁO CÁO NHANH
Công tác phòng, chống dịch bệnh do COVID-19
trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận từ ngày 01/02/2021 đến ngày 07/02/2021

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh báo cáo tình hình, kết quả phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 01/02/2021 đến ngày 07/02/2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, như sau:

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH (tính đến 18 giờ ngày 07/02/2021):

- Trên thế giới, có trên 106,4 triệu người mắc Covid-19 và trên 2,32 triệu người tử vong.

- Tại Việt Nam có 2.001 người mắc Covid-19, trong đó 35 trường hợp tử vong do Covid-19. Trong đó số trường hợp mắc mới trong cộng đồng tính từ ngày 27/01/2021 đến 18 giờ ngày 07/02/2021 có 418 trường hợp (Hải Dương 309, Quảng Ninh 47, Hà Nội 23, Gia Lai 19, Bình Dương 06, Bắc Ninh 04, Điện Biên 03, Hòa Bình 02, Bắc Giang 01, thành phố Hồ Chí Minh 02, Hải phòng 01, Hà Giang 01).

- Trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận không phát hiện trường hợp nhiễm mới ngoài 03 trường hợp BN61, BN67 và BN1221.

II. HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH:

1. Công tác chỉ đạo, điều hành:

- Thường trực Tỉnh ủy tổ chức họp ngày 05/02/2021 để nghe báo cáo và chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trước diễn biến mới của dịch bệnh phát sinh tại một số tỉnh, thành phố trong nước.

- Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 03/02/2021 về việc tiếp tục triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Quyết định số 232/QĐ-UBND ngày 04/02/2021 về việc thành lập các Chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên các tuyến đường bộ, đường sắt ra vào tỉnh Ninh Thuận.

Ban hành 14 văn bản triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy và chỉ đạo thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, giáo dục và đào tạo, giao thông vận tải. Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng đồng, tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại; đẩy mạnh kiểm soát việc đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; Tổ chức trực cơ quan và chế độ báo cáo công tác

phòng, chống dịch Covid-19; Tăng cường rà soát, truy vết và xét nghiệm để phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Truy vết cách ly và xét nghiệm các trường hợp F1 trên địa bàn huyện Ninh Sơn; Tổ chức 08 đoàn kiểm tra công tác phòng chống Covid-19 tại các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp và các bệnh viện, phòng khám trên địa bàn tỉnh (*danh mục văn bản theo phụ lục đính kèm*).

Ngày 02/02/2021 tổ chức họp trực tuyến Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh với các huyện, thành phố để tiếp tục triển khai một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh. Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo số 31/TB-VPUB ngày 03/02/2021 về Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Nam tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19.

- Các sở, ngành, địa phương và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh ban hành các văn bản phổ biến, triển khai công tác phòng chống dịch trước diễn biến mới theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, Bộ Y tế, các Bộ, ngành liên quan và Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng loạt ra quân triển khai mạnh mẽ công tác kiểm soát người đến về từ các tỉnh, thành phố có dịch bệnh và các trường hợp tiếp xúc với trường hợp mắc Covid-19, người nhập cảnh,...

2. Các hoạt động phòng, chống dịch:

2.1. Giám sát, phòng ngừa dịch bệnh:

a) Giám sát người đến, về từ các tỉnh, thành phố có dịch bệnh trong nước:

Tính từ ngày 01/02/2021 đến 07/02/2021 đã tiếp cận, giám sát 2.937 người đến, về từ các tỉnh, thành phố có dịch bệnh. Kết quả điều tra, sàng lọc, kiểm soát dịch:

+ 02 trường hợp là F1 từ các từ Bình Dương và Gia Lai về tỉnh. Cả 02 người đều có địa chỉ ở huyện Ninh Sơn, ngay sau khi phát hiện, đã được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm; đồng thời truy vết trường hợp tiếp xúc với F1 kê trên, có 56 người F2. Kết quả xét nghiệm cả 02 trường hợp âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

+ 04 người có liên quan đến các ổ dịch và các điểm nguy cơ theo thông báo của Bộ Y tế, đang cách ly tại nhà (theo quy định trước đây của Bộ Y tế) được thực hiện các ly tại nhà, nơi lưu trú, đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1.

+ 2.931 người đến, về từ các xã, phường, thị trấn có ca mắc Covid-19 nhưng chưa lây nhiễm trong cộng đồng.

Đã lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 393 người, kết quả 351 người âm tính, 42 người đang chờ kết quả.

b) Giám sát, kiểm soát người nhập cảnh:

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 23 người người nhập cảnh đã hoàn thành cách ly tập trung tại các tỉnh khác đến, về tỉnh đang được quản lý, theo dõi kiểm soát dịch.

c) Kết quả hoạt động của các chốt giao thông:

Số lượng xe dừng kiểm soát từ ngày 03/02/2021 đến nay 1.485 xe, trong đó: 570 ô tô, 613 xe máy. Số người trên xe được kiểm tra 3.537 người, có 513 người đến, về từ các tỉnh có ca bệnh Covid-19. Tất cả không có triệu chứng sốt, ho, khó thở.

2.2. Cách ly phòng ngừa, kiểm soát dịch và cách ly điều trị Covid-19:

- Cách ly tập trung: 02 người là F1, đã có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính lần 01, hiện tại không có triệu chứng sốt, ho, khó thở.

- Cách ly tại nhà, tại nơi lưu trú người theo thông báo khẩn của Bộ Y tế và Quảng Ninh, Hải Dương: 44 người.

- Theo dõi sức khỏe: 3.011 người. Trong đó có 2.964 người đi từ các tỉnh có ca bệnh đến, về nhưng ngoài địa điểm Thông báo Bộ Y tế; 24 người F2 liên quan trường hợp F1 từ Gia Lai; 23 người hoàn thành cách ly tập trung từ tỉnh khác đến, về tỉnh.

Hiện tại trên địa bàn tỉnh không có người nghi ngờ mắc bệnh Covid-19 đang được cách ly, điều trị.

2.3. Truyền thông:

Các cơ quan, đoàn thể, báo chí địa phương và hệ thống đài truyền thanh cơ sở đã tiếp tục phổ biến Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 29/01/2021, Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 03/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để người dân đề cao cảnh giác, không hoang mang với dịch bệnh; Truyền thông mạnh mẽ các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn của Bộ Y tế.

Các địa phương tổ chức thông tin, tuyên truyền lưu động trong cộng đồng về nội dung Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 03/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng thời lượng phát sóng, tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19, phát thông báo vận động người dân khai báo về những trường tiếp xúc với người có nguy cơ nhiễm bệnh, người đến về từ vùng có dịch bệnh để kiểm soát, ngăn chặn lây nhiễm trong cộng đồng.

2.4. Công tác kiểm tra:

Các sở, ngành, địa phương đang tiếp tục kiểm tra công tác đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 tại các xã, phường, thị trấn, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, khách sạn, nhà hàng và các cơ sở sản xuất, kinh doanh và Kiểm tra công tác đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở khám, chữa bệnh công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu tại Công văn số 599/UBND-VXNV ngày 04/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẦN TRIỂN KHAI:

Đến nay, dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, đặc biệt xuất hiện biến thể mới của vi rút có tốc độ lây lan nhanh, tại các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội, Gia Lai, Bình Dương đã xuất hiện ổ dịch và một số tỉnh, thành phố khác cũng đã có trường hợp nhiễm Covid-19 trong cộng đồng.

Để kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn, không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn tỉnh, bảo vệ sức khỏe cho người dân địa phương, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Các cấp, các ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và Nhân dân cần nâng cao mức cảnh báo, cảnh giác phòng, chống dịch. Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, Bộ Y tế, các Bộ, ngành liên quan và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Trong đó, siết chặt việc thực hiện một số các biện pháp trước, trong và những ngày sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 28/01/2021 về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 và các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng tại Thông báo 22/TB-VPCP; Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 03/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của các Bộ, ngành liên quan, đồng thời, theo chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục tổ chức triển khai triệt để các nội dung sau:

1. Các cơ sở y tế, trường học, phương tiện giao thông, chợ, trung tâm thương mại, nhà hàng nhà máy xí nghiệp,... tự đánh giá định kỳ, cập nhật thông tin lên bản đồ chống dịch (antoanCovid.vn) và cam kết theo đúng quy định.

2. Tăng cường thông tin tuyên truyền tại các khu đông dân cư, nơi có các hoạt động có tập trung đông người, hướng dẫn người dân tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, đề nhân dân luôn đề cao cảnh giác, thực hiện yêu cầu 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế và thông báo cho chính quyền về các trường hợp nhập cảnh trái phép, nghi mắc bệnh hoặc đi về từ vùng có dịch.

Yêu cầu người dân đeo khẩu trang bắt buộc tại các khu vực cách ly, các khu dân cư tập trung, nơi tập trung đông người, khu vực công cộng như: chợ, siêu thị, trường học, cơ sở sản xuất, bến xe, ga tàu, trên các phương tiện giao thông công cộng ..., đặc biệt là tại các cơ sở khám chữa bệnh. Người dân đến/về từ các tỉnh, thành phố khác phải tự giác thực hiện việc khai báo y tế trên các phần mềm Ncovi, Bluezone, tự theo dõi sức khỏe, khi có các dấu hiệu sốt, ho, khó thở thì thông báo ngay y tế địa phương để được hướng dẫn, thực hiện các biện pháp kiểm soát, phòng chống dịch.

Hạn chế tối đa các hoạt động có tập trung đông người; Không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện.

Xử phạt nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang theo đúng quy định hoặc không khai báo với chính quyền hoặc cơ sở y tế khi đến, về từ các tỉnh, thành phố có dịch bệnh Covid-19 hoặc thực hiện không đầy đủ việc cách ly tại nhà, nơi lưu trú, tự theo dõi sức khỏe để phòng, chống dịch.

3. Tổ chức kiểm tra, đánh giá thực hiện công tác phòng chống dịch tại các trường học, công sở, nhà máy, công trường, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nhà máy/xí nghiệp, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, khách sạn, nhà hàng và các cơ sở sản xuất, kinh doanh; Tổ chức cho các đơn vị, doanh nghiệp có cam kết bằng văn bản và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tổ chức triển khai nghiêm túc công tác phòng, chống dịch tại cơ sở và thực hiện nghiêm việc tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19, chủ động thực hiện ngay các biện pháp khắc phục (nếu cần thiết), báo cáo về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; Thực hiện Bản đồ chung sống an toàn với Covid-19 đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Công Thương.

4. Duy trì thường trực hệ thống phòng chống dịch của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, các đội đáp ứng nhanh, tổ xử lý thông tin, đẩy mạnh các hoạt động điều tra, giám sát dịch, mở rộng xét nghiệm để phát hiện và xử lý kịp thời dịch bệnh; đảm bảo công tác an toàn bệnh viện không để lây nhiễm trong các cơ sở khám chữa bệnh và cộng đồng; Phát hiện các trường hợp nguy cơ dịch bệnh đến, về địa phương để đảm bảo kịp thời và không bỏ sót các trường hợp F1, F2, người đến về từ ổ dịch bệnh, các trường hợp nhập cảnh trái phép, trường hợp mới hoàn thành cách ly đến, về tỉnh;

Chuẩn bị đầy đủ các nguồn lực cho phòng, chống dịch Covid-19 một cách chủ động theo phương châm 4 tại chỗ; Bám sát tình hình, triển khai nhanh giải pháp để chủ động ứng phó hiệu quả, thành công với “làn sóng mới” lây nhiễm Covid-19, bảo đảm phát hiện nhanh hơn, hành động nhanh và quyết liệt hơn để dập dịch triệt để trong thời gian nhanh nhất; Duy trì hoạt động của hệ thống chính trị và vận động tình nguyện viên, triển khai các hoạt động tăng cường giám sát, kiểm soát dịch tại từng xóm, tổ khu phố, vận động người dân tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, khai báo cho cơ quan chức năng sớm các trường hợp đến, về từ vùng dịch và những trường hợp nhập cảnh, nhập cảnh trái phép, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, điều tra, truy vết, kịp thời ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Khi có trường hợp mắc Covid-19, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương chỉ đạo thực hiện việc truy vết thần tốc, khoanh vùng dập dịch triệt để, tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm trên diện rộng và thực hiện nghiêm việc cách ly tập trung trong thời gian 21 ngày và xác định phạm vi khoanh vùng thực hiện giãn cách xã hội đối với các khu vực có nguy cơ cao, bảo đảm yêu cầu phòng ngừa dịch bệnh và thực hiện các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội (kể cả giải cứu nông sản cho bà con nông dân trong vùng cách ly).

5. Chuẩn bị các điều kiện và tổ chức thực hiện tốt việc cách ly, sẵn sàng tiếp nhận người cách ly khi có yêu cầu; Thực hiện cách ly tập trung, đảm bảo đúng quy định, lưu ý một số trường hợp có kết quả dương tính muộn (sau 7 ngày

xét nghiệm lần 1); Tổ chức thực hiện các biện pháp đảm bảo kiểm soát, phòng chống dịch, thực hiện chặt chẽ quy trình đưa đón, bàn giao, tiếp nhận người thực hiện cách ly tập trung và phối hợp thực hiện khép kín trong công tác quản lý, theo dõi sức khỏe đối với người trở về từ các khu cách ly tập trung ở tỉnh, thành phố khác về, không để xảy ra lây nhiễm trong các cơ sở cách ly tập trung và công đồng.

6. Tăng cường kiểm tra, giám sát về an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn; Xét nghiệm các thực phẩm từ nguồn nhập khẩu trên địa bàn tỉnh để xác định, đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19.

Trên đây là báo cáo công tác phòng, chống dịch do Covid-19 từ ngày 01/02/2021 đến ngày 07/02/2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận./.

Nơi nhận:

- Bộ Y tế (b/c);
- TT. TU, TT. HỒND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các thành viên BCĐ phòng chống dịch (theo QĐ số 2342);
- UBND huyện, tp;
- VPUB: LĐ;
- Lưu: VT, VXNV. NNN

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THỨ NHẤT**

**PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Nguyễn Long Biên**

PHỤ LỤC
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 NĂM 2021
Từ ngày 28/01/2021 tính đến ngày 07/02/2021

STT	NỘI DUNG VĂN BẢN
I. Tỉnh ủy	
1	Công văn 4696-CV/TU ngày 31/01/2020 về việc tăng cường chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Co-ro-na gây ra trên địa bàn tỉnh
II. Ủy ban nhân dân tỉnh	
1	Công văn số 440/UBND-VXNV ngày 28/01/2021 về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
2	Công điện số 01/CDUBND ngày 29/01/2021 về việc triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trước những diễn biến mới phát sinh
3	Công văn số 514/UBND-KHTH ngày 01/02/2021 về việc tăng cường kiểm soát việc đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh;
4	Công văn số 516/UBND-VXNV ngày 01/02/2021 về việc khẩn trương truy vết cách ly và xét nghiệm các trường hợp F1 trên địa bàn huyện Ninh Sơn
5	Công văn số 518/UBND-VXNV ngày 01/02/2021 về việc tổ chức trực cơ quan và chế độ báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid-19
6	Công văn số 524/UBND-KHTH ngày 02/02/2021 về việc tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Công điện số 1711/CD-TTg ngày 07/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ
7	Công văn số 526/UBND-VXNV ngày 02/02/2021 về việc tăng cường công rà soát, truy vết và xét nghiệm để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
8	Công văn số 529/UBND-VXNV ngày 02/02/2021 về việc triển khai thực hiện Thông báo của Văn phòng Chính phủ và Văn bản của Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19.
9	Công văn số 535/UBND-VXNV ngày 02/02/2021 về việc đồng ý cho học sinh các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh nghỉ học phòng, chống dịch bệnh Covid-19 từ ngày 03/02/2021 đến ngày 16/02/2021
10	Công văn số 545/UBND-VXNV ngày 02/02/2021 V/v thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.
11	Chỉ thị 07/CT-UBND ngày 03/02/2021 về việc tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
12	Công văn số 557/UBND-VXNV ngày 03/02/2021 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 79/CT-BGDĐT ngày 08/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID19 trong các cơ sở giáo dục và đào tạo.
13	Công văn số 599/UBND-VXNV ngày 04/02/2021 về việc tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19
14	Công văn số 232/QĐ-UBND ngày 04/02/2021 V/v thành lập các Chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên các tuyến đường bộ, đường sắt ra vào tỉnh Ninh Thuận

15	Công văn số 613/UBND-KTTH ngày 05/02/2021 V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại
16	Công văn số 636/UBND-KTTH ngày 05/02/2021 về việc tham mưu chủ trương và bố trí kinh phí mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid – 19
17	Công văn số 637/UBND-VXNV ngày 05/02/2021 về việc tổ chức quản lý người sau hoàn thành cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19.
18	Công văn số 638/UBND-VXNV ngày 05/02/2021 V/v thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch
III. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh	
1	Thông báo số 26/TB-VPUB ngày 01/02/2021 về Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Tấn Cảnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19
2	Thông báo số 31/TB-VPUB ngày 03/02/2021 V.v Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Nam tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19

+ Còn đang cách ly	4	28	28	8	29	4	2	02	44
+ Hoàn thành cách ly	0	0	0	29	2	0	0	31	55
2.3. Các khu cách ly tập trung của tỉnh	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Trung tâm huấn luyện CA tỉnh	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Trung tâm huấn luyện Trung đoàn 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Khoa nội mới bệnh viện đa khoa tỉnh.	1	0	0	0	1	0	0	2	2
III. QUẢN LÝ CÁCH LY ĐIỀU TRỊ COVID-19									
3.1. Bệnh viện tỉnh	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2. Nơi khác (ghi theo thực tế)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. TỰ THEO DÕI SỨC KHỎE									
4.1. Số người còn theo dõi sức khỏe	18	168	227	405	499	568	1.024	1.024	3.011
4.2. Số người hết thời gian theo dõi sức khỏe	0	11	0	0	0	0	0	11	11
V. KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM									
5.1. Tổng số người đã được lấy mẫu XN	14	62	29	66	131	26	42	370	393
5.2. Tổng số người có kết quả XN (âm tính)	4	55	25	21	187	10	26	328	351
5.3. Tổng số người có kết quả XN (dương tính)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4. Tổng số người đang chờ kết quả XN	10	17	21	66	10	26	42	42	42
6. KẾT QUẢ KIỂM SOÁT DỊCH TẠI CÁC CHỐT GIAO THÔNG									
6.1. Số lượng xe dừng kiểm soát trong ngày			11	291	326	317	540	1485	
- Xe Ô tô			8	135	141	143	143	570	2
- Xe máy			3	156	88	105	261	613	57
Trong đó xe đến, về Ninh Thuận					229	248	404	881	1
6.2. Số người trên xe được kiểm tra			42	935	607	900	1053	3537	8
Trong đó người đến về từ các tỉnh có ca bệnh			42	81	232	158		513	2.977